

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỦNG CỬ VIÊN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH  
NHIỆM KỲ 2021-2026

Kính thưa các vị đại biểu đại diện cho Đảng, Chính quyền và mặt trận các cấp.

Kính thưa các vị đại biểu đại diện cử tri đã về dự hội nghị tiếp xúc cử tri đại biểu hội đồng nhân dân Tỉnh, Huyện

Tên tôi là: Phạm Thị Tô Hoài

Sinh ngày: 31/7/1966

Trình Độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Nông Nghiệp ngành Quản lý kinh tế, ngành trồng trọt BVTV.

Ngày vào Đảng: 3/2/1997

Nơi sinh: Quỳnh Ngọc – Quỳnh Phụ - Thái Bình

Trú quán: thôn Bương Hạ Tây, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Nơi công tác: Hợp tác xã DVNN Quỳnh Ngọc, Quỳnh Phụ, Thái Bình.

Chức vụ hiện nay: Phó giám đốc HTX DVNN Quỳnh Ngọc

Rất vinh dự cho bản thân tôi được tham gia ủng hộ đại biểu HĐND tỉnh, đây là niềm vinh dự, tự hào nhưng cũng là nhiệm vụ, trách nhiệm lớn lao vì tôi hiểu HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân bầu ra, bảo vệ quyền và lợi ích của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.

Trong năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhà nước, cán bộ và nhân dân Tỉnh nhà đã đạt được những thành tựu lớn lao, cơ cấu kinh tế khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm 26,7%, khu vực công nghiệp – xây dựng chiếm 40,9%, khu vực dịch vụ chiếm 32,4% . Trong năm qua gặp rất nhiều khó khăn do diễn biến của thời tiết bất thường, dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi phức tạp, đặc biệt là nguy cơ bùng phát trở lại của dịch tả lợn Châu phi. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản vẫn duy trì ổn định và đạt mức tăng trưởng tốt. Tổng giá trị sản xuất toàn ngành ước đạt 27,703 tỷ đồng tăng 3,3% so với năm 2019, trong đó trồng trọt tăng 1,6%, chăn nuôi tăng 3,6%, thủy sản tăng 6,5%. Tổng diện tích gieo trồng đạt 224,948ha tăng 3.107 ha so với năm 2019. Năng suất đạt 131,7 tạ/ha tương đương với tổng sản lượng 1 triệu tấn, góp phần ổn định an ninh lương thực của Tỉnh, các loại cây rau màu phát triển ổn định và cho giá trị kinh tế cao. Chương trình cánh đồng lớn tiếp

tục được triển khai thực hiện có hiệu quả gắn với việc tích tụ ruộng đất và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới đưa máy móc vào sản xuất nông nghiệp giảm chi phí tăng thu nhập, giải phóng sức lao động, hiệu quả kinh tế cao hơn từ 1,5 đến 2 lần so với trước khi chưa được tích tụ. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ, huy động tối đa sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân và người dân, đến nay 100% số xã đã được UBND Tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, 7 huyện được thủ tướng chính phủ công nhận đạt chuẩn Quốc gia về nông thôn mới, 2 xã được công nhận là xã NTM nâng cao.

Công tác bảo vệ môi trường được tăng cường, việc thu gom rác thải, xử lý rác thải được chỉ đạo quyết liệt. Thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn đảm bảo phương châm 4 tại chỗ, kiểm tra đánh giá đê kè và các điểm xung yếu và có biện pháp xử lý kịp thời.

Trong năm qua do ảnh hưởng của dịch covid 19 nên sản xuất công nghiệp của Tỉnh gặp nhiều khó khăn, nhiều ngành sản xuất sụt giảm, giá trị sản xuất Công nghiệp ước đạt 68,873 tỷ đồng, giảm 1,7% so với năm 2019. UBND Tỉnh đã kịp thời hỗ trợ các Doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn phục hồi sản xuất, các khu cụm Công nghiệp được triển khai tích cực. Công tác quản lý quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị tiếp tục duy trì nề nếp.

Do đại dịch covid 19 hầu hết các ngành Dịch vụ đều bị ảnh hưởng đặc biệt là xuất nhập khẩu, song đến nay đã từng bước được phục hồi, hoạt động ngân hàng cơ bản ổn định. Công tác phòng chống đại dịch Covid 19 đảm bảo kịp thời và hiệu quả, ổn định tình hình, không gây lo sợ hoang mang trong nhân dân.

Công tác giáo dục đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục được củng cố kiện toàn đạt chuẩn, cơ sở vật chất được nâng cấp theo chuẩn Quốc gia, nhất là trong năm qua đã áp dụng dạy và học Onlie cho các cấp.

Công tác an ninh Quốc phòng và đảm bảo trật tự an toàn xã hội được tập trung chỉ đạo quyết liệt nhất là trước, trong và sau Đại hội Đảng các cấp. Phát huy và khơi dậy phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thể dục thể thao nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, bà mẹ trẻ em, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn được tăng cường, triển khai đồng bộ hiệu quả về y tế dự phòng và phòng chống dịch bệnh covid 19, tạo sự đồng thuận và tin tưởng tuyệt đối của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và của Nhà nước.

Kính thưa các vị Đại biểu khách quý, Kính thưa các ông bà cử tri. Nếu tôi được nhân dân và các ông bà cử tri tín nhiệm bầu cho tôi được trúng cử HĐND Tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, tôi xin hứa:

+ Tiếp tục phấn đấu hơn nữa, tiếp tục học hỏi nâng cao trình độ của mình phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân.

+ Gần gũi với nhân dân, giữ mối quan hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của nhân dân để kịp thời phản ánh một cách đầy đủ và trung thực về các cấp có thẩm quyền giải quyết hợp ý Đảng, lòng dân.

+ Tiếp tục vận động nhân dân tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, liên kết tiêu thụ sản phẩm, áp dụng cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất nông nghiệp làm giảm chi phí tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích nâng cao đời sống nhân dân.

Kính thưa các vị Đại biểu khách quý, kính thưa các ông bà cử tri, trên đây là chương trình hành động của tôi, rất mong được sự quan tâm, ủng hộ và tín nhiệm của các ông bà cử tri.

Tôi xin cảm ơn Ban tổ chức đã tổ chức buổi gặp gỡ tiếp xúc cử tri để bản thân tôi được bày tỏ tâm tư nguyện vọng của mình trước nhân dân.

Tôi xin cảm ơn các ông bà cử tri đã dành tình cảm cho tôi.

Tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu khách quý, các ông bà cử tri cùng toàn thể nhân dân luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và cùng nhau đoàn kết và xây dựng kinh tế xã hội của địa phương ngày càng tốt hơn.

**Tôi xin trân thành cảm ơn!**

*Quỳnh Ngọc, ngày 01 tháng 05 năm 2021*

**Người viết chương trình hành động**



**Phạm Thị Tô Hoài**